

QUỐC HỘI  
Số: Không số

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 1958

## NGHỊ QUYẾT

CỦA QUỐC HỘI NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ  
NGÀY 29 THÁNG 4 NĂM 1958 VỀ BÁO CÁO CHÍNH TRỊ  
CỦA CHÍNH PHỦ  
QUỐC HỘI  
NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

*Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa khóa họp thứ VIII, tháng 4/1958, sau khi thảo luận báo cáo chính trị của Chính phủ, nhất trí nhận định rằng:*

Từ sau hoà bình lập lại, 3 năm qua, đế quốc Mỹ đã tiếp tục thực hiện chính sách can thiệp trắng trợn, toàn diện và thâm độc ở miền Nam nước ta, nhằm phá hoại việc thi hành Nghị định Giơ-ne-vơ, âm mưu chia cắt đất nước ta, biến miền nam thành thuộc địa và căn cứ quân sự của đế quốc Mỹ.

Sự can thiệp của đế quốc Mỹ ở miền Nam là trở lực chính của việc thực hiện thống nhất nước nhà. Nhiệm vụ của toàn dân ta là đoàn kết nhân dân cả nước và đoàn kết với nhân dân thế giới, tăng cường không ngừng lực lượng đoàn kết và đấu tranh của chúng ta, xây dựng miền Bắc tiến dần lên chủ nghĩa xã hội, làm cơ sở vững mạnh cho cuộc đấu tranh của toàn dân, củng cố và phát triển phong trào yêu nước ở miền Nam, đánh bại chính sách can thiệp của đế quốc Mỹ, tiến hành mạnh mẽ hơn nữa cuộc đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà trên cơ sở độc lập và dân chủ bằng phương pháp hoà bình, theo đúng những điều khoản của Hiệp nghị Giơ-ne-vơ.

Chúng ta phải ra sức đấu tranh đòi lập lại quan hệ bình thường giữa hai miền, trước mắt là đòi chính quyền miền Nam phải thoả thuận cùng Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng giảm quân số và thực hiện việc trao đổi buôn bán giữa hai miền, để tiến tới hiệp thương và tổng tuyển cử tự do trong cả nước.

Ở miền Bắc nước ta, nhân dân ta đã hoàn thành về căn bản nhiệm vụ cải cách ruộng đất, công tác sửa sai đã làm xong và đã đem lại kết quả tốt, có tác dụng củng cố và phát huy thắng lợi của cải cách ruộng đất.

Nhân dân ta đã hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ căn bản của thời kỳ khôi phục, đã thu được nhiều thành tích về các mặt kinh tế và văn hoá; và nhờ đó đời sống của nhân dân đã bớt khó khăn và được cải thiện bước đầu. Những thành tích đó chứng tỏ chủ trương chính sách của Đảng và Chính phủ trong thời gian qua là đúng.

Miền Bắc nước ta từ khi hoà bình lập lại, đã bước vào thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội. Năm 1958 chúng ta kết thúc thời kỳ khôi phục bắt đầu phát triển kinh tế và văn hoá theo chủ nghĩa xã hội.

Miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội là con đường phát triển tất yếu của cách mạng Việt Nam, phù hợp với nguyện vọng và lợi ích căn bản và lâu dài của các tầng lớp nhân dân, phù hợp với yêu cầu của sự nghiệp đấu tranh thống nhất Tổ quốc.

Mỗi công dân đều cần phải nhận rõ con đường của chủ nghĩa xã hội là duy nhất đúng, ra sức nâng cao nhiệt tình yêu nước của mình, đoàn kết phấn đấu xây dựng một đời sống ngày càng tốt đẹp. Chính phủ sẽ căn cứ những nguyên tắc của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, kết hợp với thực tiễn cách mạng Việt Nam đề ra chính sách, phương pháp và nhịp độ thích hợp để phát triển chế độ dân chủ nhân dân của ta tiến dần lên chủ nghĩa xã hội.

Để đưa miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ chủ yếu nhất của ta là ra sức phát triển và cải tạo nền kinh tế quốc dân theo chủ nghĩa xã hội, biến nước ta từ một nước nông nghiệp lạc hậu thành một nước nông nghiệp phồn vinh, thành một nước công nghiệp xã hội chủ nghĩa tiên tiến và giàu mạnh.

Nhiệm vụ trước mắt là phải phát triển hơn nữa thành phần kinh tế quốc doanh, đồng thời cải tạo xã hội chủ nghĩa nông nghiệp, thủ công nghiệp và cải tạo xã hội chủ nghĩa công thương